



บัณฑิตกิตติมศักดิ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

RMUTTO

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

TAWAN - OK

DEVELOP PEOPLE FOR BETTER NATION



ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการธุรกิจและเทคโนโลยีการศึกษา)

นายกฤษฎา จุลชาติ เกิดเมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๓ ปัจจุบันอายุ ๕๒ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน และที่ปรึกษาสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ผลงานด้านวิชาการ เป็นผู้ให้การสนับสนุนและร่วมพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาธุรกิจการกีฬา และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง สาขาการจัดการธุรกิจการกีฬา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในงานด้านกิจกรรม ศิลปะ ดนตรี กีฬา และนันทนาการในท้องถิ่น

ผลงานทางสังคม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน ตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ ประธานชมรมคนรักบางกอกใหญ่ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ที่ปรึกษาสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการจัดกิจกรรมระดับนานาชาติในการจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนเกมส์ ครั้งที่ ๑๓ คณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ เป็นประธานสภาวัฒนธรรม เขตบางกอกใหญ่นอกจากนี้ ได้ดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชน และการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนและประเพณีของไทยในโอกาสต่าง ๆ ที่ปรึกษาศูนย์พระสงฆ์นักเผยแผ่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคม ดำเนินงานด้านการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาด้านพุทธศาสนา และมอบทุนการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีผลการเรียนดี มีคุณธรรม มีความสามารถด้านกิจกรรมและด้านกีฬามากกว่า ๑,๕๐๐ ทุนต่อปีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผลงานอื่น ๆ อีกมากมาย

การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ทำความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพ ให้การสนับสนุนและร่วมพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและเทคโนโลยีการศึกษา และเป็นผู้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทางด้านวิชาการ ดนตรี ศิลปวัฒนธรรม และด้านกีฬา อย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมที่สนับสนุนให้เกิดการสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างความรู้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก่อให้เกิดความสุขในสังคมโดยทั่วไป

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ดำรงตนอยู่ในคุณธรรม จริยธรรม ศิลธรรม จารีตประเพณี และวัฒนธรรม มีจิตใจมุ่งมั่น ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ซื่อสัตย์สุจริต และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งยังบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างตั้งใจและมุ่งมั่นผ่านการทำงานในองค์กรและหน่วยงานสาธารณกุศลเสมอมา ด้วยเกียรติคุณและผลงานที่ประจักษ์จนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ถือเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่บุคคลอื่นและส่วนรวม สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จึงเห็นสมควรมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการธุรกิจและเทคโนโลยีการศึกษา) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์)



นายสัตวแพทย์ กมลชัย วีระเศรษฐ์อรัญ เกิดเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ปัจจุบันอายุ ๖๔ ปี สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ และโรงเรียนอานวยศิลป์ (พระนคร) ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านการอบรม หลักสูตรระยะสั้นหลายหลักสูตร อาทิ MBA จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัลฟาเวท จำกัด, บริษัท ซีเค โปเทค จำกัด และบริษัท ไดมอนด์ เวท จำกัด

ผลงานด้านวิชาการ โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดกลิ่นมูลของสุกรในฟาร์มด้วยเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีการรวบรวมและสรุปข้อมูลวิชาการเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่เกษตรกร ในวงการปศุสัตว์ไทยอย่างต่อเนื่องตลอดมา เพื่อการพัฒนา และสร้างความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน เป็นผู้ชำนาญงานวิชาการในด้านการเลี้ยง การจัดการฟาร์ม การป้องกันโรค รักษาโรค การวินิจฉัยโรค การทำสูตรอาหารสัตว์ วัตถุประสงค์ อาหารสัตว์ โรงเรือนและอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง การวางผังฟาร์ม การจัดการสภาพแวดล้อม ระบบน้ำกินและน้ำใช้ในฟาร์ม การควบคุมระบบ Biosecurity การจัดการระบบน้ำเสีย การใช้ยา อาหารเสริม โพรแกมมวักซิน การพัฒนาระบบมาตรฐานฟาร์ม การพัฒนาระบบ GMP ในโรงงานผลผลิตอาหารสัตว์ รวมทั้งยังทำหน้าที่เป็นนายสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มปศุสัตว์หลายแห่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานฟาร์มที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ผลงานทางสังคม เป็นวิทยากรถ่ายทอดแนวคิดและประสบการณ์ ทำงานอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จและมีความสุขในการทำงาน จัดทำโครงการ Alphavet Business Vet Camp ให้กับนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ ทุกสถาบัน เพื่อค้นหาตัวตนที่แท้จริง พร้อมทั้งจะเป็นบัณฑิตที่เป็นคนเก่งและคนดีของสังคม ตามที่หน่วยงานต้องการ มอบทุนการศึกษาให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งบริจาคเงินสนับสนุนสาธารณกุศลต่าง ๆ ให้กับสถานศึกษา โรงพยาบาล วัด มูลนิธิ สมาคม อย่างต่อเนื่อง

การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ ในหัวข้อ การเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่วิชาชีพ สัตวแพทย์ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ให้กับนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ได้รับการคัดเลือกเป็น สัตวแพทย์ตัวอย่าง สาขารัฐกิจ ประจำปี ๒๕๕๗ จากสัตวแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี ๒๕๕๙ ได้รับโล่เกียรตินิยม ในฐานะ ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านการสร้างชื่อเสียงและความสำเร็จในอาชีพ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปี ๒๕๖๐ ได้รับโล่เกียรตินิยม ในฐานะ นายกสมาคมนิสิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ ๔ ที่ได้เสียสละทุ่มเทและสนับสนุนกิจกรรมของทางคณะฯ และสมาคมฯ ได้รับโล่เกียรตินิยม ในฐานะ สัตวแพทย์เกษตรผู้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่วิชาชีพและสังคม ประจำปี ๒๕๖๐ จาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และในปี ๒๕๖๑ ได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศ ๖๐ ปีทองของชีวิต จากสมาคมนิสิตเก่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะเชิงเทรา จากการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อุทิศตนเพื่อสร้างคุณประโยชน์ ด้วยความเสียสละ ช่วยเหลือพัฒนา และสร้างความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้กับวงการปศุสัตว์ เป็นการสร้างประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติ ด้วยเกียรติคุณ และผลงานที่ประจักษ์จนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ถือเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่บุคคลอื่นและส่วนรวม สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จึงเห็นสมควรมอบปริญญา วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป



ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พืชศาสตร์)

Mr. Andre Leu เกิดเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ปัจจุบันอายุ ๖๙ ปี สำเร็จการศึกษา Bachelor of Arts. Communication, University of Technology Sydney พ.ศ. ๒๕๓๒ Graduate Diploma in Adult Education, University of Technology Sydney พ.ศ. ๒๕๓๕ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Ambassador, IFOAM-Organics International และ International Director, Regeneration International

ผลงานด้านวิชาการ ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผลงานวิจัยและบทความวิจัย ตำรา The Myths of Safe Pesticides จัดเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดในโลกเล่มหนึ่ง มีการแปลออกไปหลายภาษา รวมทั้งภาษาไทย ชื่อ มายาคติ ว่าด้วยสารกำจัดศัตรูพืชที่ว่าปลอดภัย Poisoning Our Children Biodiversity Agroecology, Regenerative Organic Agriculture และนอกจากนั้นยังมีบทความและสื่ออีกจำนวนมาก รวมทั้งการบรรยายพิเศษ ปาฐกถา ให้กับหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ อีกประมาณปีละ ๕๐ ครั้ง

ผลงานทางสังคม Mr. Andre Leu พร้อมด้วยภรรยา Miss Julia Leu อุทิศเวลากว่า ๔๐ ปี ในการพัฒนาชุมชนทั้งในประเทศออสเตรเลียและชุมชนเกษตรในประเทศต่าง ๆ รวมถึงในประเทศไทยด้วย มีการทำ Workshop ในเรื่องผลผลิตการเกษตรแบบอินทรีย์ ตลอดจนจัดหาตลาดรองรับผลผลิต ได้สนับสนุนงานขององค์การอาหารและเกษตร (FAO) แห่งสหประชาชาติ โดยสนับสนุนข้อมูลวิชาการและจัดอบรมเกษตรกรรวมถึงในประเทศไทยด้วย ทั้งคู่ได้ทำการฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมในเมืองเดนทรี รัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย จนกลายเป็นสวนเกษตรอินทรีย์ที่มีผลเมืองร้อนหลากชนิด เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรในรัฐควีนส์แลนด์ ซึ่งต่อมาได้รับเชิญให้ดำรงตำแหน่ง ประธานสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movements) มีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงบอนน์ สหพันธรัฐเยอรมัน ผลงานที่โดดเด่นอีกชิ้นหนึ่ง คือ สนับสนุนโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระราชาธิบดี แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ในการปรับให้ประเทศภูฏานทำการเกษตรแบบอินทรีย์บริสุทธิ์ทั้งประเทศ ตลอดเวลาที่ดำรงตำแหน่งประธานสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ เป็นเวลา ๖ ปี ๒ เดือน Mr. Andre Leu ได้สนับสนุนการพัฒนาการเกษตรของไทยให้มีความปลอดภัยและยั่งยืน โดยให้คำปรึกษาแก่กระทรวงพาณิชย์ในการส่งเสริมการพัฒนาด้านสินค้าเกษตรอินทรีย์ และจัดหาตลาดจนปัจจุบันประเทศไทยสามารถส่งสินค้าเกษตรเข้าสู่ตลาดร่วมยุโรปได้เพิ่มขึ้นทุกปี และช่วยให้คำแนะนำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเทศไทยในการจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนรูปแบบการผลิตอาหารปลอดภัย

การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก Mr. Andre Leu มีคุณานุประการ ต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นอย่างยิ่ง โดยเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายให้กับนักศึกษา บุคลากร ตลอดจนผู้สนใจโดยไม่คิดค่าตอบแทน ทำความร่วมมือในการพัฒนาพันธุ์ข้าวระดับโดยนำพันธุ์ข้าวพื้นเมืองจากทวีปออสเตรเลียมาร่วมในการปรับปรุงพันธุ์ข้าว จนเกิดพันธุ์ข้าวลูกผสมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดบัวนานาชาติ มาแล้วจำนวน ๗ ต้น จำนวน ๑๐ รางวัล ทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จนเป็นที่รู้จักทั่วโลก นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา อาทิ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการประชุมวิชาการ ที่มหาวิทยาลัยฯ จัดขึ้นและพร้อมที่จะสนับสนุนพันธุ์ข้าวพื้นเมืองจากทั่วโลกที่ได้อนุรักษ์ไว้ให้กับมหาวิทยาลัยฯ

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM) ซึ่งมีสมาชิกประมาณ ๔๕๐ องค์กร จาก ๑๒๗ ประเทศ ดำรงตำแหน่ง ๒ วาระ และเมื่อครบวาระได้รับเกียรติให้เป็นทูตสันถวไมตรี ของสมาพันธ์จนถึงปัจจุบัน และได้รับเลือกให้เป็นผู้อำนวยการองค์กรฟื้นฟูโลก (Regeneration International) ที่มุ่งการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม การปรับตัวให้เข้ากับภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก ด้วยเกียรติคุณและผลงานที่ประจักษ์จนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ถือเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่บุคคลอื่นและส่วนรวม สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จึงเห็นสมควรมอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พืชศาสตร์) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป